

บทบรรณาธิการ > 4

ระวังสินค้า ทะลักจากจีน

บทบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์

ฐาน
เศรษฐกิจ

ระวังสินค้าทะลักจากจีน

ปัญหาของบริษัทเหล็กสหวิริยาฯ ที่ต้องปิดโรงงานเหล็กที่ประเทศอังกฤษ ทำให้ธุรกิจมีปัญหาจนสะท้อนวงการค้าแม่เหล็กในในประเทศไทยเป็นเหตุให้บางแม่เหล็กก็ต้องเร่งทำวินโดว์เดรซซิ่งด้วยการขายสินทรัพย์ทำกำไรแม้ภาวะตลาดหุ้นไม่ดี นั่นมีสาเหตุมาจากการที่ประเทศจีนดัมพ์เหล็กเข้าสู่ตลาดยุโรป

ความจริงแล้ว จีนไม่ได้ดัมพ์ผลิตภัณฑ์เหล็กเข้าสู่ตลาดยุโรปตลาดเดียว แต่ดัมพ์มาทั่วโลก ประเทศไทยและอาเซียนก็โดนกันถ้วนหน้าไปแล้วแต่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะเป็นปัญหาจากต้นทาง

ประเทศจีนดัมพ์สินค้าหลายชนิดเข้าสู่ตลาดโลกเนื่องจากเกิดภาวะการผลิตเกินความต้องการใช้ในประเทศ ทำให้ต้องส่งสินค้าไปขายทั่วโลกแม้ว่าจะไม่ได้ราคาหรือขาดทุนก็ตาม เป็นปัญหาที่ประเทศไทยต้องติดตามเพราะสินค้าบางชนิดกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศ แต่สินค้าบางชนิดไทยอาจจะได้ประโยชน์จากการนำเข้าในราคาถูก

ปัญหาการผลิตเกินความต้องการของประเทศจีน เกิดขึ้นจากที่อุตสาหกรรมต่างๆ ของจีนได้พากันขยายกำลังการผลิต หรือสร้างโรงงานใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของจีดีพี ในอัตราตัวเลข 2 หลัก เมื่อประเทศจีนประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว จนต้องยอมรับกับตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจแบบนิวนอร์มอล ที่ 7% หรือต่ำกว่านั้น ก็เกิดปัญหากำลังการผลิตเกินในภาคอุตสาหกรรมทันที

เมื่อโรงงานเริ่มเดินเครื่องแล้วหยุดไม่ได้ง่ายๆ ถ้ามีการลดกำลังการผลิตกันจริงๆ ก็เดือดร้อนทั้งพนักงานและสถาบันการเงิน ผู้ปล่อยเงินกู้ที่เปราะบางอยู่แล้ว ดังนั้นอุตสาหกรรมของจีนจึงเลือกวิธีการส่งสินค้าที่ผลิตเกินออกไปขายต่างประเทศ ไม่ต่างกับโรงงาน

ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย เมื่อเพิ่มกำลังการผลิตแล้วขายในประเทศไม่ได้ตามเป้า เพราะกำลังซื้อคนไทยลดลงจากปัญหาหนี้ครัวเรือนก็ส่งไปขายต่างประเทศ เป็นสาเหตุที่ทำให้การส่งออกรถยนต์ของไทยปีนี้ดีเหลือเกิน

ปัญหาการดัมพ์ตลาดนี้ ต้องแก้ที่ต้นทางคือประเทศจีนเองที่จะต้องปรับสมดุลให้การผลิตทุกอย่างสอดคล้องไปกับภาวะการณ์นิวมอร์มอล ซึ่งไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานมากน้อยขนาดไหนและจะทำหรือไม่

เราขอให้ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลประยุทธ์ 3 ติดตามศึกษา ไซด์เอฟเฟกต์ จากภาวะการณ์นิวมอร์มอล ของเศรษฐกิจจีนอย่างใกล้ชิดทั้งที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทยหรือผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ เพื่อจะได้คิดอ่านหาทางแก้ไข ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น หรือใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยต่อไป

